

TỈNH ỦY LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG
*
Số 419 -TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lạng Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2021

VĂN PHÒNG UBND T. LANG SON	
SỐ:	ĐẾN
Ngày:	
Chuyển:	

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Về Công văn số 48/2021/CV-SH, ngày 06/4/2021
của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà

Sau khi nghiên cứu Công văn số 48/2021/CV-SH, ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà về đề xuất giao nghiên cứu địa điểm, phương án quy hoạch, phát triển các Dự án Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Thường trực Tỉnh uỷ có ý kiến như sau:

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

Văn phòng Tỉnh uỷ trân trọng thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.

(Gửi kèm bản phô tô Công văn số 48/2021/CV-SH, ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà).

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Liễu Xuân Du

phương án quy hoạch, phát triển các Dự án Khu công nghiệp có quy mô lớn và song hành đóng góp vào sự phát triển của Tỉnh.

Với vị trí cửa ngõ chiến lược, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Tỉnh Lạng Sơn có vị trí hết sức quan trọng. Tỉnh là điểm đầu tiên của Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội- Hải Phòng (Việt Nam), nằm cạnh tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, được xem cửa ngõ giao thương của vùng kinh tế phía Bắc do có đường biên giới kết nối với Trung Quốc. Với các điều kiện tự nhiên thuận lợi, vị trí chiến lược và nhiều tiềm lực để phát triển, chính vì thế tỉnh Lạng Sơn hiện có các cụm công nghiệp và các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã đi vào hoạt động như Đồng Bành, Hồng Phong...

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế một cách toàn diện trong tất cả các lĩnh vực: Công nghiệp - xây dựng, nông, lâm nghiệp, dịch vụ nhằm tạo bước phát triển mang tính chất đột phá đưa tỉnh Lạng Sơn lên vị trí dẫn đầu cả nước.

Thực hiện cam kết đầu tư của Tập đoàn Sơn Hà, theo biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, giữa Tập đoàn Sơn Hà và UBND tỉnh Lạng Sơn. Trên tinh thần đó, Tập đoàn Sơn Hà đã tìm hiểu và nhận thấy trên địa bàn Tỉnh còn nhiều vị trí tiềm năng để phát triển các Khu công nghiệp có quy mô lớn. Vì vậy, Tập đoàn Sơn Hà mong muốn và kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn và UBND tỉnh Lạng Sơn quan tâm, giao Tập đoàn Sơn Hà nghiên cứu địa điểm, phương án quy hoạch, phát triển các Dự án Khu công nghiệp có quy mô lớn từ 300ha đến 500ha trên địa bàn tỉnh

Các dự án Khu công nghiệp sau khi được giao nghiên cứu sẽ được Tập đoàn Sơn Hà đề xuất với đầy đủ các chức năng, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối hài hòa, tuân thủ quy hoạch và quy chuẩn hiện hành. Khu Công nghiệp mới đảm bảo không gian, kiến trúc cảnh quan đẹp với đầy đủ khu vực, dải cây xanh cách ly, áp dụng hệ thống xử lý nước cấp, nước thải tiên tiến, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành hướng đến tương lai, thân thiện với môi trường... Đồng thời, phù hợp thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có yêu cầu sản xuất sạch, công nghệ cao, hiện đại đáp ứng nhu cầu về các phân khúc, xứng tầm với trung tâm cửa ngõ giao thương của vùng kinh tế phía Bắc Việt Nam.

Nếu được Quý Tỉnh chấp thuận, Tập đoàn Sơn Hà cam kết sẽ dùng kinh phí của Tập đoàn (không hoàn lại) để thuê các đơn vị tư vấn hàng đầu tiến hành ngay công việc khảo sát, nghiên cứu, lên phương án quy hoạch và dự án đầu tư trình các cơ quan liên quan thẩm định và phê duyệt trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định.

764
IG T
PHẢI
ỐC T
ÍN H
LIÊM

